

คำประกาศเกียรติคุณ
หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์



หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จาก Indiana University (Bloomington) ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มทำงานเป็นข้าราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้ถวายการรับใช้มาตลอดพระชนม์ชีพ

ในปีพุทธศักราช 2515 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวไทยภูเขาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งต่อมาเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ ได้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาออยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประธานคณะกรรมการสนองพระราชดำริในพื้นที่ทรงงานโครงการพัฒนาออยตุง ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิ กรรมการมูลนิธิแพทย์อาสา กรรมการมูลนิธิชาเขียว กรรมการมูลนิธิธัญรักษ์ฯ เป็นผู้อำนวยการโครงการชาน้ำมันของมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการมูลนิธิช่างฯ เป็นประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญเป็นกรรมการของ Japan–America Institute of Management Science

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้ดำเนินงานพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนสนองพระราชดำริสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่โครงการพัฒนาออยตุงตั้งแต่เริ่มต้นโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วย แก้ไขความยากจน อันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตที่ผิดกฎหมาย เช่น ปลูกและค้ายาเสพติด และชีวิตที่ไร้ศักดิ์ศรี โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะยาว

และแก้ไขความไม่รู้โดยพัฒนาการศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวะ เพื่อให้เยาวชนอนาคตของชาติ สามารถที่จะแข่งขันและดูแลตัวเองให้อยู่ดีกินดีอย่างเพียงพอและยั่งยืน

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม โดยนำความรู้จากประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายสาขามาสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ เป็นนักปฏิบัติที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นผู้นำที่ลงทำงานในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และชาวบ้าน โดยเฉพาะกับ กลุ่มคนที่ยากไร้ที่สุด ซึ่งยอมอ่อนแอที่สุด เพื่อให้เข้าใจปัญหา ความต้องการ หาแนวทางใหม่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ภายใต้การดำเนินงานของหม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นโครงการที่พัฒนาอย่างครบวงจร เมื่อเริ่มโครงการ ได้แก้ไขความเจ็บป่วย โดยจัดตั้งศูนย์ บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อรักษาและบำบัดคนติดยาในพื้นที่โครงการ จำนวน 469 คน เพื่อวางรากฐานให้สังคมปลอดยาเสพติด จากนั้นแก้ไขปัญหาล้างแวล้อม ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์อันเนื่องมาจากการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการทำไร่ เลื่อนลอยเพื่อปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา โดยทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการ ปลูกป่าเศรษฐกิจ โครงการปลูกป่าพระราชทาน โครงการศึกษาพัฒนาหญ้าแฝก ส่งเสริมให้ ชาวไทยภูเขาปลูกไม้ยืนต้นเพื่อช่วยรักษาหน้าดินและดูดซับน้ำ ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์ อาราบิก้าได้ร่มเงาป่า เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันและพึ่งพากันได้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชาวบ้านมีรายได้ที่ดี กาแฟดอยตุงมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็นกาแฟไทยที่ได้รับความนิยม มีแบรนด์ และร้านกาแฟของตัวเอง โครงการฯ จัดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวไทยภูเขา เช่น โครงการสวนแม่ฟ้าหลวง โครงการสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของภาคเหนือสร้างศูนย์ฝึกอาชีพหัตถกรรมให้แก่ผู้หญิงทุกเพศทุกวัยถึงปัจจุบัน งานหัตถกรรมของดอยตุงเป็นสินค้าแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้รับโล่ยกย่องจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติ และได้รับมอบป้ายให้ติดบนสินค้าทุกชิ้นของโครงการว่า ได้ช่วยให้ชาวบ้าน มีอาชีพสุจริตที่มั่นคง และพ้นจากการทำผิดกฎหมาย

ปัจจุบัน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และชุมชนบนดอยตุงมีความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และมั่นใจ สามารถดูแลตนเอง ได้อย่างดี เป็นโครงการต้นแบบที่มีผู้มาเรียนรู้จากทั้งในและต่างประเทศ และได้นำหลักการพัฒนา

ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปขยายผลในต่างประเทศ เป็น
ชื่อเสียงแก่ประเทศไทย

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานควบคุมยาเสพติดและ
ป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติให้เป็นสมาชิก 1 ใน 11 คน ของคณะทำงานประเมินผล
โครงการพัฒนาโดยทางเลือกใหม่ ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้กำกับดูแลโครงการขยายผลสู่ประเทศสหภาพเมียนมาร์
อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และอัฟกานิสถาน และได้รับการเชิดชูเกียรติอื่นๆ เช่น เมื่อปี
พุทธศักราช 2536 ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “มหิตลวรานุสรณ์” สำหรับผลงานดีเด่น
ในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ปีพุทธศักราช 2537 ได้รับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุขฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ และปีพุทธศักราช 2550 ได้รับปริญญา
วิทยาศาสตรดุขฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้สร้างผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคเหนือตอนบน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และนำหลักการ แนวคิดทาง
สังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคมของประเทศและสามารถปรับใช้ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินการ และเป็นผู้เสียสละและอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด และได้รับเชิญจากนานาประเทศให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ และสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจำ

จากเกียรติประวัติ ผลงาน และคุณูปการอันเป็นที่ประจักษ์ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา
ดิศกุล จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วว่าเป็นนักบริหาร นักพัฒนา และนักวิชาการ
ที่ทรงคุณวุฒิ มีความรอบรู้ ทางด้านการบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และการพัฒนาสังคม
เป็นอย่างดี มีผลงานดีเด่นในการดำเนินโครงการพัฒนาอดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และโครงการอื่นๆ อีกจำนวนมาก ได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติในการ
เป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม จึงสมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในวงวิชาการเพื่อเป็น
บรรทัดฐานและรูปแบบให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 จึงมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุขฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

